



ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ตามที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ โดยจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีฝนหลวง (นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ) และผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์บรรยากาศประยุกต์ (นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ) สังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง จำนวน ๒ อัตรา และได้ดำเนินการรับสมัครในระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ประกอบกับมติคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้กำหนดองค์ประกอบารคัดเลือกซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีฝนหลวง (นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ) ตำแหน่งเลขที่ ๔
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯ ได้แก่

นายภักดี จันทร์เกษ

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๓ กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง

กองปฏิบัติการฝนหลวง

๒. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์บรรยากาศประยุกต์ (นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ) ตำแหน่งเลขที่ ๕ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯ ได้แก่

นายฉันทิ เดชโยธิน

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๒ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง

ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการกรม จะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินบุคคลและผลงานฯ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในโอกาสต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุรสิทธิ์ กิตติมณฑล)

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร